

"ประธานพูดคุยกับสมาชิก" ฉบับที่ 2 วันที่ 23 พ.ย.61

•เมื่อวาน กก.เงินกู้ ก็ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ในรอบปกติในแต่ละสัปดาห์ไปแล้ว และคงประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกู้เงินไปหลายเรื่องตามที่ กก.ดำเนินการมอบหมายไป คงนำเข้าหารือในที่ประชุม กก.ดำเนินการใน 11 ธ.ค.61 อีกครั้งหนึ่ง ผลความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนั้น "ทิมโฆซกสทกรณ"

จะมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

•วันนี้ 10 น. กก.พัฒนายุทธศาสตร์สหกรณ์ จะมีการประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี ตามที่ กก.ดำเนินการมอบหมายครับ การทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปีคงมีกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างน้อย 4 ครั้งด้วยกัน วันนี้ประชุมจัดทำร่างฯ ครั้งต่อไปก็นำเข้าที่ประชุม กก.ดำเนินการ เพื่อแบ่งกลุ่มวิพากษ์ วิเคราะห์ ตัดต่อเติมแต่ง ให้รอบคอบรอบด้าน และเห็นชอบร่วมกัน ครั้งที่ 3 ก็เชิญตัวแทนสมาชิกจากแต่ละหน่วยๆ ละ 2-3 ท่านมารับฟังความเห็นครับ

ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปีต่อไป เอ๊ย! ออกเป็นระเบียบฯครับ สุดท้ายนำเข้าที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบต่อไป

•ขอเรียน "พี่-น้องสมาชิก" สหกรณ์ทุกท่านว่า "คณะ กก.และคณะทำงานทุกคณะที่ กก.ดำเนินการแต่งตั้ง กำลังประชุมทำงานอย่างเอาใจใส่ อย่างขะมักเขม้นครับ

•อีกเรื่องที่ผมอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง "การตั้งผู้รับโอนประโยชน์" ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์กันครับ หลังจากผมดูอ่าน/ศึกษาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์อีกครั้ง พบว่าเรื่องนี้ น่าจะมีความสำคัญกับสมาชิกทุกคน และคิดว่าสมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ

•"การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย" เป็นของแท้แน่นอน ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็ว ไม่มีใครว่าใครเกิดก่อนต้องไปก่อน เกิดทีหลังต้องไปทีหลัง

ผู้รู้ท่านจึงสอนว่า "อย่าประมาท" เมื่อเกิดมาแล้ว การเจ็บ การแก่ และการตายนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ "ร่ำรวย สวย จน" ไม่แตกต่างกันเลย

ผู้เฒ่าผู้แก่โบราณจึงสอนว่า "อันความตายนี้ แขนงคอทุกบาดอย่าง ไผกะแขนงอันต้อนเสมอตำดั่งเดียว"

•เมื่อ "ความตาย" เป็นของไม่แน่นอน และเพื่อเป็นการ "ไม่ประมาท" สมาชิกสหกรณ์สามารถ "ทำเป็นหนังสือ" (ต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น) ตั้ง "ผู้รับโอนประโยชน์" จะเป็น "คนเดียว" หรือ "หลายคน" ก็ได้ ให้เป็น "ผู้รับโอนประโยชน์" ซึ่งสมาชิกสหกรณ์มีอยู่ในสหกรณ์ได้ เมื่อตนเองถึงแก่กรรม

โดยมอบให้ "สหกรณ์ถือไว้" ก็ได้(แปลว่าทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ถ้าทำไว้ต้องมอบให้สหกรณ์ถือไว้เก็บไว้)

•หนังสือตั้ง "ผู้รับโอนประโยชน์" ก็ให้ทำตาม "ลักษณะพินัยกรรม" โดยอนุโลม(ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม โดยอนุโลม)

ถ้ามีได้ตั้งไว้ สหกรณ์ก็จะคืนให้แก่ "บุคคล" ที่นำ "หลักฐาน" มาแสดงต่อ "คณะกรรมการดำเนินการ" ว่าเป็น "ทายาท" ของผู้มีสิทธิ(คำถามคือ "บุคคลที่เป็นทายาท" แต่ไม่นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์จะจ่ายให้ไหม ความเห็นส่วนตัวขอตอบว่า ต้องทำตาม "ข้อบังคับของสหกรณ์" ครับ คือ "คืนให้แก่บุคคลที่นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการ" มาแสดงก็คืนก็จ่ายตามนั้น ไม่งั้นไม่จ่าย สหกรณ์น่าจะไม่มีหน้าที่ไปนำสืบว่าสมาชิกที่ถึงแก่กรรมมีทายาทกี่คน อยู่ที่ไหนบ้าง)

ทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ข้อ 42 ครับ

•ส่วนทายาทตามกฎหมายมี 2 ประเภทครับ คือ ผู้รับพินัยกรรม และทายาทโดยธรรม สำหรับทายาทโดยธรรม ก็จะมี 6 ลำดับด้วยกัน ท่านใดที่สนใจค่อยไปค้นคว้าหารายละเอียดต่อ นะครับว่าลำดับใดมีสิทธิรับมรดกจาก "เจ้ามรดก" บ้างหรือไม่ อย่างไรบ้าง ถ้าพูดในขั้นนี้ก็คงจะยาววาววาววาววาวเกินไปครับ

•ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจำทำหรือไม่ทำดี!!!!...

ด้วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น

วิทยา ธารประเสริฐ ประธานกรรมการ